

## Tóm tắt bài thuyết trình

Tôi rất vui mừng được ở đây hôm nay để chia sẻ với quý anh chị một chủ đề hứa hẹn đầy tính quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đây không chỉ là một bài thuyết trình; đây là một sự khám phá về việc học tiếng anh theo phương pháp đọc hiểu. Cho dù anh/ chị là một chuyên gia hay mới bắt đầu trong lĩnh vực này, tôi tin rằng quý anh chị cũng sẽ nhận được vài điều giá trị trong ngày hôm nay.

**1. Thông tin về TTNN Cherry:** Trung tâm ngoại ngữ Cherry- nơi tôi đang hoạt động và làm việc trực thuộc công ty TNHH Năm Be được thành lập ngày 31.10.2022, địa chỉ 306 Lê Duẩn với ngành nghề đào tạo tiếng anh từ 8-18 tuổi và mục tiêu giúp cho từ 100-150 học viên yêu thích học tiếng anh và thành thạo phương pháp Cherry Smart reading.

**2. Các bằng cấp và kinh nghiệm liên quan:** tôi có 10 năm đào tạo tiếng anh. Một số nơi tôi từng công tác là tại TP HCM, Trung tâm ngoại ngữ tỉnh, Super Kids, Sophia.

Trong khoảng 10 năm từ 2011 tới 2020 tôi đã đạt được những bằng cấp nhất định như: bằng chứng nhận tôi nói tiếng anh như người bản xứ( và thời gian này tôi ở nước ngoài chứng kiến cách họ dạy tiếng anh cho con cái họ thực tế nhất). Một tấm bằng nữa chấm dứt khoảng thời gian học tập và nghiên cứu sau 10 năm của tôi đó là bằng thạc sĩ lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh với đề án nghiên cứu về những khó khăn mà học sinh gặp khi phải làm các bài tập đọc hiểu”

Ngoài ra, tôi còn có một số bằng cấp khác như bằng ĐH ngành quản trị kinh doanh, ĐH ngôn ngữ anh...Cho tới thời điểm này, tôi cũng đã gây được uy tín đáng kể trên mạng xã hội( Tổng 5 trang youtube mà tôi chia sẻ đạt được trên 5000 subscribers).

3. Lợi ích khi cho trẻ học tiếng anh: chắc chắn quý vị đây đều biết là: học tiếng anh sẽ giúp trẻ phát triển trí não, cơ hội giáo dục, hiểu biết văn hóa

4. Thách thức hiện tại trong giảng dạy tiếng anh: Do khung chương trình học phân bổ rời rạc 45 phút với lớp học sĩ số đông, dạy tập trung ngữ pháp để đi thi điểm cao, đạt giải. Các thầy cô chúng tôi bắt lực chạy theo luyện thi và bỏ qua luyện phát âm và luyện tập các kĩ năng liên quan.

5. Gi ải pháp Cherry smart reading: Ko chỉ là một chương trình mà là một hành trình học tập tương tác dựa trên giáo trình cambridge thông qua các bài học thú vị để giảm thiểu tối đa áp lực vẫn bám sát thực tế lại còn tạo hứng thú tìm tòi khám phá.

6. Trẻ đạt được gì từ phương pháp này? Từ 6-8 tuổi chuẩn 20 âm đầu tiên của bảng phát âm quốc tế IPA chart, thuộc được ít nhất 100-150 từ vựng, đọc và giao tiếp được hơn 20 câu ngắn. Còn ở độ tuổi từ 8-11 tuổi trẻ chuẩn phát âm được 44 âm tiết của bảng phát âm quốc tế IPA chart, nắm được ít nhất 300 từ mới cơ bản, đọc được những bài đọc ngắn, kết nối câu, kết nối 4 thì ngữ pháp cơ bản và mô tả trình bày.

7. Phương pháp này được diễn ra theo tuần tự 3 bước: ở **bước đầu** Cherry áp dụng deep listening/ pronunciation( trẻ làm quen nghe thắm)-> real actions( các tình huống thúc đẩy phản ứng)- word games( chơi nghịch tranh ảnh)- mini presentation( trình bày ngắn). Ở **bước thứ hai** Cherry sử dụng word lists- reading questions( cung cấp thêm từ mới và trả lời các câu hỏi bằng việc nhận diện và mô tả tranh). **Sang bước thứ 3** Cherry hướng dẫn trẻ sẽ đọc đoạn văn, tóm tắt đoạn văn, tập kể chuyện, thuyết trình

8. Mà cụ thể đối với bức tranh thứ nhất trình độ( trẻ từ 6-8 tuổi): ở **bước đầu** Cherry sẽ cho trẻ **nghe thắm, đọc phát âm cho chuẩn** 20 từ mới trong bức tranh này( table, sofa, baby, mat...) **bước 2:** words list- reading questions( where- what- what color nghĩa là xem xét **vị trí** của vật dụng và các **hoạt động** nào của con người với **màu sắc** gì). Đối với bức tranh thứ 2( ở trình độ trẻ 8-11 tuổi), sau khi đã biết đọc, phát âm được, từ loại, Cherry đặt ra 5 câu hỏi để trẻ trả lời: bao nhiêu **câu**, bao nhiêu **thì ngữ pháp**, bao nhiêu **chủ ngữ, danh từ, động từ, tính từ** và hãy **tóm tắt lại bài đọc bằng 1 câu, 2 câu**.

Phương pháp này hiệu quả vì trẻ **phải đảo qua đảo lại nhiều lần bài đọc này để trả lời câu hỏi**, đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi và không còn cảm giác bị đọc bài. Nó trở thành **hành vi khám phá trải nghiệm, tìm hiểu**.

Hiện bên tôi đang bán các khóa học này với mức ưu đãi khi đăng kí 1,2 combo. Hãy ghé và đăng kí học và trải nghiệm.

Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi.

----